

# BÌNH ĐỊNH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ

LÊ HOÀNG NGHI\*

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh và đầu tư, tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, đồng bộ, công khai, minh bạch, đặc biệt đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, như: đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội; cấp phép xây dựng; tài nguyên và môi trường. Qua đó, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, là điểm đến tin cậy để các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

**Từ khóa:** Cải cách hành chính; thủ tục hành chính; thu hút đầu tư; tỉnh Bình Định.

*In order to create favorable conditions for organizations and individuals in terms of business and investment registration, Binh Dinh province continues to promote administrative reform in the direction of streamlining, synchronization, publicity, and transparency, especially for fields directly related to enterprises such as business registration, taxation, social insurance, construction licensing, and natural resources and environment. Thereby, an open and reliable investment environment is created for investors and enterprises to operate production and business effectively, contributing to the province's socio-economic growth.*

**Keywords:** Administrative reform; administrative procedures; investment attraction; Binh Dinh province.

NGÀY NHẬN: 20/12/2023      NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 05/01/2024      NGÀY DUYỆT: 15/01/2024

DOI: <https://doi.org/10.59394/qlnn.336.2024.753>

## 1. Một số kết quả nổi bật

Điểm nhấn đầu tiên của năm 2023 trong cải cách hành chính để thu hút đầu tư của tỉnh Bình Định là tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định, gọi là *Quy chế thực hiện dự án đầu tư*. Đây được xem là bước đột phá trong thực hiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, được doanh nghiệp đánh giá rất cao.

Theo đó, thời gian thực hiện toàn bộ thủ tục từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi có giấy phép xây dựng đối với các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp được rút ngắn còn 118 ngày (giảm 124 ngày so với quy định của Chính phủ là 242 ngày). Đối với các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp được rút ngắn còn 60 ngày (giảm 85 ngày so với quy định của Chính phủ là 145 ngày).

\* *Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định*

Cùng với Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, *Quy chế thực hiện dự án đầu tư* tiếp tục thể hiện sự quyết tâm đổi mới, cải cách thủ tục hành chính để không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương; đồng thời, đưa ra lời cam kết mạnh mẽ việc chính quyền địa phương sẽ thực sự đồng hành cùng nhà đầu tư khi đến với tỉnh Bình Định.

Tỉnh đã công bố hai số điện thoại đường dây nóng để ghi nhận những nội dung do cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị trong công tác thực hiện thủ tục đầu tư với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đến nay, đã kịp thời nắm bắt được yêu cầu, nguyện vọng và xử lý nhanh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư từ 32 ngày xuống còn 20 ngày và cấp giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh; hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi thực hiện hồ sơ thủ tục giấy sang hồ sơ số, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. Đến nay, không có hồ sơ nào chậm, trễ hạn. Đặc biệt, hằng tuần, Sở tham mưu, báo cáo Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh các vấn đề nóng, trọng điểm, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Từ đó, rất nhiều vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan giải quyết, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với những cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, đăng ký doanh nghiệp nêu trên đã giúp doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí đáng kể, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi, an toàn tại tỉnh Bình Định. Nhờ đó, năm 2023, toàn tỉnh thu hút mới 85 dự án, trong đó có 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký 16.450,1 tỷ đồng, vượt 41,6% so với kế hoạch giao đầu năm 2023; thực hiện điều chỉnh 64 dự án, trong đó có 5 dự án FDI, với vốn tăng thêm 3.478,07 tỷ đồng. So với năm 2022, tổng số dự án thu hút mới trên toàn tỉnh tăng 4,9% về số dự án và giảm 16,3% về tổng vốn đăng ký (năm 2022 thu hút được 81 dự án, nhiều dự án thuộc bất động sản, với tổng vốn đăng ký khoảng 19.652 tỷ đồng).

Thực hiện nhiệm vụ được giao đầu năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thu hút 62/32 dự án, Ban Quản lý Khu Kinh tế thu hút 23/28 dự án. Cụ thể: 23 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.874,1 tỷ đồng; 30 dự án trong cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.912,01 tỷ đồng; 32 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 10.663,99 tỷ đồng. Như vậy, năm 2023, cả tỉnh thu hút mới và điều chỉnh tăng vốn 149 dự án (kể cả các dự án có vốn đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 19.928 tỷ đồng.

### 2. Kế hoạch thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2024

Năm 2024, UBND tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu toàn tỉnh thu hút 100 dự án; bảo đảm 1.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.000 tỷ đồng. Để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, cần thực hiện một số nội dung sau:

*Một là*, tạo đột phá trong cải cách hành chính, tiếp tục triển khai hiệu quả *Quy chế thực hiện dự án đầu tư*. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung công

tác chuyển đổi số, phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh nhằm tạo thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư.

*Hai là*, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho các dự án trọng điểm đã ký ghi nhớ đầu tư, nhất là các dự án sản xuất. Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên liên lạc và hỗ trợ các thông tin, thủ tục pháp lý của 21 dự án trọng điểm mà tỉnh đã ký ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó dự kiến có thể chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án trong năm 2024.

*Ba là*, chuẩn bị quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật trong các cụm công nghiệp để sẵn sàng kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, cần phát huy trách nhiệm, vai trò của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư. Đồng thời, đôn đốc các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp, ít nhất mỗi địa phương từ 20 - 30 ha/năm nhằm bảo đảm diện tích đất "sạch" sẵn sàng thu hút đầu tư các dự án mới theo chủ trương của tỉnh.

*Bốn là*, đổi mới, chủ động trong xúc tiến đầu tư. Rà soát danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; thường xuyên thu thập, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các dự án kêu gọi đầu tư, xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về chính sách thu hút đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư... cho các đối tác của tỉnh để quảng bá, giới thiệu và tổ chức hoạt động kết nối đầu tư.

*Năm là*, chủ động thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư lớn có uy tín, đối tác là quốc gia thành viên EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Chú trọng việc đáp ứng yêu cầu nhà

đầu tư về thời gian đàm phán, ký thỏa thuận và triển khai thực hiện. Kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư trong các chuyến thăm và làm việc tại các nước của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước nhằm quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh Bình Định.

*Sáu là*, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường làm phương châm thu hút đầu tư, không chạy theo số lượng dự án. Các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng thông tin chi tiết về dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở thu hút nhà đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản; dự án công nghệ cao, giải quyết số lượng việc làm lớn, như: chế tạo linh kiện điện tử, thiết bị máy móc; đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến đầu tư trực tiếp vào các cụm công nghiệp.

*Bảy là*, đa dạng hóa các kênh quảng bá thông tin về thu hút đầu tư; phối hợp với các cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan Việt Nam tại nước ngoài, tổ chức đầu tư thương mại, hiệp hội và các nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư trên địa bàn tỉnh để quảng bá tiềm năng đầu tư, thu thập nhu cầu đầu tư làm cơ sở định hướng đối tác và thu hút đầu tư.

*Tám là*, tiếp tục chủ động tiếp cận, mời gọi nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai, hoàn thành dự án đi vào hoạt động đúng quy định, phát huy hiệu quả đầu tư □

#### **Tài liệu tham khảo:**

1. Báo cáo số 998/BC-SKHĐT ngày 29/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về tình hình thực hiện xúc tiến và hỗ trợ đầu tư năm 2023.